

ที่ ทบ. 32/2564

28 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายงานจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายงานจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ("SCG") ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจำหน่ายหุ้นสามัญ SCG จำนวน 54,932,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.75 ของทุนชำระแล้วของ SCG ให้กับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาขายหุ้นละ 5.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 315,864,520.- บาท

การเข้าทำธุรกรรมข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") ซึ่งเมื่อนับขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว โดยใช้เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีขนาดรายการสูงสุด มีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 18.03 และเมื่อรวมระยะเวลา 6 เดือน เกณฑ์สูงสุด คือ เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 18.03 รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่า ร้อยละ 50

ดังนั้น บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือเวียนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญ SCG ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ ไชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร